

## สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Public Hearing)

### เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (สมาคม) ได้เชิญชวนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม Focus Group เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อหารือเรื่องอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และวางแผนดำเนินการในการบรรเทาหรือขจัดอุปสรรคที่มีได้อย่างเหมาะสม

สมาคมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Hearing) ผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing22112017.aspx> และสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2257-0357 ต่อ 554 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Legal@ThaiBMA.or.th](mailto:Legal@ThaiBMA.or.th) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมามากนัก สมาคมจึงออกไปพบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมประเด็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น จึงขอสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกูดังกล่าว ดังนี้

#### 1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

สมาคมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม (<http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing22112017.aspx>) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2257-0357 ต่อ 554 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [Legal@ThaiBMA.or.th](mailto:Legal@ThaiBMA.or.th) รวมทั้งเข้าพบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละราย

#### 2. จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง

จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ผ่านเว็บไซต์ <http://www.thaibma.or.th/EN/Rule/PublicHearing22112017.aspx> มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 1 ราย คือ ธนาคารพาณิชย์ 1 แห่ง และเข้าพบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 8 ราย คือ ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 1 แห่ง และสำนักงานกฎหมาย 2 แห่ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น	หน่วยงาน/องค์กร
ธนาคารพาณิชย์ จำนวน 5 ราย	ธนาคาร กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)
	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 1 ราย	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกฎหมาย 2 ราย	Baker & McKenzie
	Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd.

### 3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

### 4. ผลการรับฟังความคิดเห็น

สมาคมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และเข้าพบ (visit) ผู้ร่วมประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ให้ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขแนวปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่สมาคมเสนอ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ให้ความเห็นบางรายไม่เห็นด้วยในประเด็นดังนี้

ความเห็นจาก hearing	ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม
<b>1. การใช้ความระมัดระวังและดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้มีวิชาชีพจะพึงกระทำในกิจการเช่นว่านั้น</b>	
(1) หน้าที่ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เสนอให้ถามสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงความคาดหวังที่สำนักงานอยากได้จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้วให้ออกเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการตามความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต.	(1) สมาคมจะสอบถามสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจะนำเสนอเป็นแนวทางเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาจัดทำแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป
(2) หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นั้น เสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องแจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ไปดูข่าวหรือข้อมูลใดๆ จากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้แจ้งข่าวหรือข้อมูลใดๆ แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบแล้วไม่พบ ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำหน้าที่แล้ว	(2) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ทำหน้าที่แล้ว และไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้
(3) หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นั้น พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ โดยหาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และแจ้งทางอีเมลให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบ	(3) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ควรเป็นอิสระและไม่ควรต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ก่อนการปฏิบัติหน้าที่
(4) หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ผู้ถือหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบ แต่หากสำนักงาน ก.ล.ต. ออกเป็นแนวปฏิบัติเพื่อใช้เป็นเกณฑ์จะดีมากเพราะจะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องทำ	(4) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบกิจการเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจ สมาคมจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป
(5) หน้าที่ใช้ความระมัดระวังของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นั้น พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ โดยหาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ หรือทางอินเทอร์เน็ต แล้วทำหน้าที่ตรวจสอบความจริง หากกรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาด แต่ปรากฏภายหลังว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งปรากฏจากแหล่งข่าวอื่นๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ทราบ (ไม่ได้ละเลยการตรวจสอบ) จะถือว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว	(5) การปฏิบัติตามหน้าที่ใช้ความระมัดระวังทั่วไป โดยต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้และหากกรณีไม่แน่ชัดว่าเป็นเหตุผิดนัดหรือไม่ เช่น Technical Default ต่าง ๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาลงมติตัดสิน

ความเห็นจาก hearing	ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม
<p><b>2. ดูแลมิให้ผู้ถือหุ้นกู้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับหลักประกันอันจะทำให้มูลค่าลดน้อยถอยลงจนสัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์</b></p>	
<p>(1) ควรเปลี่ยนคำว่า “ดูแล” เป็น “ติดตาม” และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบและเรียกประชุมเพื่อขอมติดำเนินการ เนื่องจากหลักประกันเป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ดูแลมิให้หลักประกันมีมูลค่าลดน้อยถอยลงจนสัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและจะต้องไม่กระทำการใดๆ เกี่ยวกับหลักประกันอันจะทำให้มูลค่าลดน้อยถอยลงจนสัดส่วนมูลค่าหลักประกันต่อหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ</p>	<p>(1) ควรกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยให้มีหน้าที่ติดตาม (Monitor) ให้ผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งแนวปฏิบัติอาจจะกำหนดกลไกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิได้ รวมถึงการกำหนดหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องกระทำต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องบำรุงรักษาหลักประกัน ประเมินมูลค่าหลักประกัน และนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีหน้าที่ monitor หลักประกัน เป็นต้น</p>
<p>(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบหลักประกันได้ แต่ไม่สามารถติดตามไม่ให้หลักประกันลดน้อยถอยลง</p>	<p>(2) การกำหนดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการดูแลหลักประกันนั้นอาจจะต้องพิจารณาประเภทของหลักประกันและเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิด้วย เช่น ในวันออกหุ้นกุตกลงให้มีหลักประกันเป็นที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาท ดังนั้น ตลอดอายุหุ้นกู้ต้องมีที่ดินเป็นหลักประกัน แต่ปัญหาในทางปฏิบัติมูลค่าที่ดินที่เป็นหลักประกันอาจจะลดลง ซึ่งอาจทำให้ผิดข้อตกลงที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกได้ ในทางปฏิบัติผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ควรมีหน้าที่ต้อง maintain หลักประกัน แต่อาจจะกำหนดเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีหน้าที่ประเมินหลักประกัน แล้วแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รับทราบว่าหลักประกันมีมูลค่าลดลง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ให้นำมูลค่าหลักประกันมาเพิ่มทดแทนหลักประกันเดิมที่มูลค่าลดน้อยถอยลง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เสนอให้แยกเป็น 2 กรณี คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บังคับให้มีหลักประกัน โดยไม่ต้อง maintain หลักประกัน เช่น จดจำนอง เป็นต้น</li> <li>2. ต้อง maintain มูลค่าของหลักประกัน โดยต้องมีกลไกบังคับ เช่น หลักประกันเป็นเครื่องบิน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ก็ต้องกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินหลักประกันและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย แล้วนำเสนอเอกสารการบำรุงรักษาดังกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น</li> </ol> </li> <li>● ในทางปฏิบัติกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน เช่น ผู้ถือหุ้นกู้ไถ่ถอนจำนองหลักประกันเดิมแล้ว แต่หลักประกันใหม่ยังไม่สามารถนำมาจำนองได้เป็นเวลา 7 วัน ในช่วงระยะเวลา 7 วันดังกล่าวหุ้นกู้จะไม่มีหลักประกัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้เสียประโยชน์ได้ ดังนั้นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ</li> </ul>

ความเห็นจาก hearing	ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม
	เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีนี้ด้วย
(3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ควรใช้ดุลยพินิจในการดูแลหลักประกัน หากเกิดการผิดนัดการดูแลหลักประกันทำได้ยากมาก จึงเสนอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ควรเข้าไปดูแลหลักประกัน และไม่ทราบว่าหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหน้าที่ดูแลหลักประกันต้องดูแลเพียงใดจึงจะเพียงพอ	(3) ควรกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยให้มีหน้าที่ติดตาม (Monitor) ให้ผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งแนวปฏิบัติอาจจะกำหนดกลไกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิได้ รวมถึงการกำหนดหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องกระทำต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องบำรุงรักษาหลักประกัน ประเมินมูลค่าหลักประกัน และนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาหลักประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีหน้าที่ monitor หลักประกัน เป็นต้น
<b>3. ถ้าผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ (นอกจากการชำระเงินต้น/ดอกเบี้ย/การดำรง reserve) และเกิดความเสียหาย ต้องเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 90 วัน</b>	
(1) หน้าที่กระทำการในข้อนี้ไม่ถูกต้อง และขัดแย้งกับการปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และขัดแย้งกับข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบและเรียกประชุมเพื่อขอมติดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้ในที่ประชุมพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดเพียงพอที่จะเรียกชำระหนี้คืนทั้งหมดหรือไม่ (Call Default, declare all due and become payable)	
(2) ข้อกำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงภายใน 90 วันนับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้ เป็นไปได้อย่างในทางปฏิบัติ (เพราะต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อสำรวจความเสียหายก่อน กว่าจะสรุปความเสียหายและเริ่มฟ้องร้องได้น่าจะเกินกว่า 90 วันแล้ว)	(2) ระยะเวลาการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 90 วัน อาจจะน้อยเกินไป เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
<b>4. แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้ตามทะเบียนเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ โดยระบุการดำเนินการและผลการดำเนินการ</b>	
(1) หน้าที่กระทำการในข้อนี้ไม่ถูกต้อง และขัดแย้งกับการปฏิบัติโดยทั่วไปของผู้แทนฯ และขัดแย้งกับข้อกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ กล่าวคือเมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบและเรียกประชุมเพื่อขอมติดำเนินการผู้ถือหุ้นกู้ในที่ประชุมจะพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดเพียงพอที่จะเรียกชำระหนี้คืนทั้งหมดหรือไม่ (Call Default, declare all due and become payable)	
<b>5. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือบังคับชำระหนี้ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และเมื่อบังคับชำระหนี้ได้แล้ว ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หักค่าใช้จ่ายที่ออกล่วงหน้าก่อนแจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นกู้</b>	
<b>5.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า</b>	
(1) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แค่เพียงค่าธรรมเนียมศาล ก็เท่ากับ 0.10% ของมูลหนี้แล้ว ซึ่งถ้ามูลหนี้	(1) เนื่องจากเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง

ความเห็นจาก hearing	ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม
<p>20,000 ล้านบาท ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถึง 20 ล้านบาท ยังไม่รวมค่าทนาย ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าดำเนินการบังคับหลักประกัน ค่าดำเนินการขายทอดตลาด ค่าจ้างผู้ดำเนินการขายทอดตลาด ค่าโฆษณาขายทอดตลาด ค่าดำเนินการประชุม(กว่าจะจบสิ้นขบวนการอาจจะต้องประชุมหลายครั้ง บางกรณีอาจมากถึง 20 ครั้ง) นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มเติมในกรณีผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ หลักประกันอยู่ต่างประเทศ เช่นค่าดำเนินการทางกฎหมายในต่างประเทศ และอื่นๆในต่างประเทศ การที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริง ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จึงไม่แน่ใจให้ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นจึงเห็นควรจัดตั้ง Sinking Fund และเมื่อเงินใน Sinking Fund หมดให้เป็นภาระของผู้ถือหุ้นกู้ออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพิ่มเติม</p>	<p>ค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ปัจจุบันจึงทำให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีจำนวนลดลง สมาคมจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>(2) เสนอให้จัดตั้งกองทุนกลางโดยให้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเข้ากองทุน ใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเกิดการผิดนัดชำระหนี้ หรือกรณีที่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่ชำระให้สำนักงาน ก.ล.ต. แทนการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า</p>	<p>(2) หากจัดตั้งเป็นกองทุนกลางอาจจะทำให้มีกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาหลายขั้นตอนในการดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อใช้เป็นเงินกองทุนกลางสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>
<p>(3) เสนอให้จัดตั้งกองทุนรวม โดยบังคับผู้ถือหุ้นกู้ให้จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อระดมเงินให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และจำกัดวงเงินสำหรับการตั้งกองทุน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายมีฐานะเป็นผู้จัดการกองทุนและมีการรายงานกำไร รายได้ทุกเดือนให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ</p>	<p>(3) หากจัดตั้งเป็นกองทุนรวมอาจจะทำให้มีกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาหลายขั้นตอนในการดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อใช้เป็นเงินกองทุนกลางสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>
<p>(4) หน้าที่ในการออกเงินตรงจ่าย เสนอว่าให้สำนักงาน ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานบังคับให้มี Sinking Fund เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้เงินในส่วนนี้เป็นค่า operation ต่างๆ โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน</p>	<p>(4) เนื่องจากเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ปัจจุบันจึงทำให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีจำนวนลดลง สมาคมจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>(5) เสนอให้จัดตั้งกองทุนสำหรับเป็นค่าธรรมเนียมศาล โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. เก็บเงินตอนยื่น filling โดยให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายร่วมสะสมเงินเข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ได้ผิดนัดก็ต้องร่วมสะสมเงินเข้ากองทุนเช่นกัน และการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวควรมีวงเงินที่จำกัดว่าสูงสุดเท่าไร อาจจะพิจารณาจาก Issuer size ใช้หลักการเดียวกับเงินประกันสังคม (คนที่ไม่ได้ใช้บริการก็มีหน้าที่ชำระเงินเพื่อส่วนกลาง)</p>	<p>(5) หากจัดตั้งเป็นกองทุนอาจจะทำให้มีกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาหลายขั้นตอนในการดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อใช้เป็นเงินกองทุนกลางสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>
<p><b>5.2 การกำหนดให้มี reserve account / sinking fund เพื่อเป็นเงินสำรองให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการ</b></p>	
<p>(1) หน้าที่ในการออกเงินตรงจ่ายให้สำนักงาน ก.ล.ต. ควรออกเป็นกฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติมาใช้บังคับในการจัดตั้ง</p>	<p>(1) เนื่องจากเป็นภาระความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องออกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึง</p>

ความเห็นจาก hearing	ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม
Sinking Fund เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าจัดประชุม โดยกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องมีใน Sinking Fund	ค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดี ปัจจุบันจึงทำให้ผู้ประกอบการและผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนลดลง สมาคมจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป
(2) Sinking Fund จะใช้สำหรับค่า Normal Operation เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าดำเนินการทางศาล เสนอว่าให้สำนักงาน ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานบังคับให้ชัดเจนว่า Sinking Fund รวมถึงค่าอะไรบ้าง มีจำนวนเงินเท่าไร เพราะถ้าสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่กำหนดให้ชัดเจน ผู้แทนผู้ถือหุ้นก็ต้องทำการเจรจากับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะตกลงกัน	(2) เนื่องจากค่าธรรมเนียมศาลเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น การจัดตั้ง Sinking Fund ควรจัดตั้งสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดีด้วย
(3) ในกรณีที่มี Potential Conflict กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญให้รวมอยู่ใน Sinking Fund	(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นต้องจ่ายไปล่วงหน้านั้น รวมถึงค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมอยู่ใน Sinking Fund ด้วย
(4) ผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่คงเงินไว้ใน Sinking Fund ให้ครบจำนวนตามที่กำหนดเสมอ และควรให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินทยอยคืนจาก Sinking Fund ที่จ่ายเข้ามาตั้งแต่แรก	(4) สำหรับกระบวนการจัดทำ Sinking Fund และขั้นตอนต่างๆ สมาคมจะนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป
<b>6. เมื่อบังคับชำระหนี้ได้แล้ว ให้รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นผู้ตามสัดส่วน</b>	
(1) เห็นควรทำให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินดังกล่าวหมายความถึงเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่านั้น และเห็นควรเพิ่มเติมเรื่องการปิดสมุดทะเบียนเพื่อการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นผู้ตามสัดส่วนและการกำหนดวิธีการแจกจ่ายทรัพย์สินและชำระหนี้ให้ผู้ถือหุ้นผู้ที่มีชื่อหลังวันปิดสมุดทะเบียน นอกจากนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่าหน้าที่กระทำการและ/หรือข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่	(1) อาจกำหนดเป็นแนวทางสำหรับการรวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นผู้ตามส่วนที่ควรจะได้ ซึ่งต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
<b>7. จัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวมทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายการแจกจ่าย</b>	
(1) หน้าที่ในการรวมทรัพย์สินเพื่อมาชำระหนี้ เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่าหน้าที่กระทำการและ/หรือข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่	(1) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ในการรวมทรัพย์สินเพื่อมาชำระหนี้ตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย
<b>8. ทำสัญญาับหลักประกันที่บังคับไม่ได้</b>	
(1) สัญญาับหลักประกันร่างโดยที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นที่ยอมรับ หากที่สุดแล้วสัญญาับหลักประกันบังคับไม่ได้ (ซึ่งจะต้องเป็นตามคำสั่งศาล) ก็ไม่ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้น นอกจากร่างสำนักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่าหน้าที่กระทำการและ/หรือข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่	(1) หากสัญญาับหลักประกันไม่สามารถบังคับได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนข้อเสนอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบหน้าที่กระทำการและ/หรือข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่ นั้น สมาคมจะเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาต่อไป

ความเห็นจาก hearing	ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม
(2) เสนอว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคำรับรองและการรับประกัน	(2) เห็นควรให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่แจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องการตรวจสอบคำรับรองและการรับหลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช้หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>9. นำหลักประกันในครอบครองของตนไปแสวงหาประโยชน์หรือยอมให้บุคคลอื่นหาประโยชน์โดยข้อกำหนดสิทธิไม่อนุญาติ</b>	
(1) หลักประกันเป็นทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ อยู่ในความครอบครองของผู้ออกหุ้นกู้สิ่งที่อยู่ในความครอบครองของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือนิติกรรมสัญญาหลักประกัน ดังนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะนำหลักประกันในครอบครองของตนไปแสวงหาประโยชน์หรือยอมให้บุคคลอื่นหาประโยชน์โดยข้อกำหนดสิทธิไม่อนุญาติได้อย่างไร หากมีบุคคลอื่นนำหลักประกันไปหาประโยชน์ก็ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่าหน้าที่งดเว้นกระทำการและ/หรือข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายหรือไม่	(1) หากผู้ออกหุ้นกู้จะนำหลักประกันไปแสวงหาประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นหาประโยชน์โดยข้อกำหนดสิทธิไม่ได้อนุญาตนั้น เป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อกำหนดสิทธิอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ที่กำหนดผลของการกระทำผิดข้อกำหนดสิทธิไว้
<b>10. รับทรัพย์สิน/ประโยชน์เพื่อตนเองจากบุคคลที่เข้าซื้อทรัพย์สินหลักประกันหรือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี</b>	
(1) กรณีบุคคลที่เข้าซื้อทรัพย์สินหลักประกันหรือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี มีธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารที่ทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่งดเว้นกระทำการนี้หรือไม่ นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ควรตรวจสอบด้วยว่าหน้าที่งดเว้นกระทำการและ/หรือข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินหรือไม่	(1) บุคคลที่เข้าซื้อทรัพย์สินหลักประกันหรือทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีกับธนาคารที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ถือว่าเป็นการกระทำธุรกรรมหนึ่ง แยกต่างหากจากธุรกรรมส่วนตัวที่บุคคลดังกล่าวได้ทำไว้กับธนาคารซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงไม่ถือเป็นการกระทำความผิด
<b>11. ประเด็นอื่นๆ</b>	
<b>11.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นสัญญามาตรฐาน</b>	
(1) สัญญามาตรฐานของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องมีเพราะสิทธิและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดสิทธิอยู่แล้ว	(1) สิทธิและหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิอยู่แล้วซึ่งอาจจะไม่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำสัญญามาตรฐานของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น
(2) ไม่เห็นด้วยให้มีสัญญามาตรฐานในเรื่องสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ควรใช้โปรแกรมในการ Alert Platform เป็นการช่วยควบคุมการดำเนินการต่างๆ	(2) หากจัดทำสัญญามาตรฐานของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะทำให้สามารถใช้สัญญาดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งอาจจะใช้คู่กับโปรแกรมในการ Alert Platform เป็นการช่วยควบคุมการดำเนินการต่างๆ ด้วย
<b>11.2 การประชุมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</b>	
(1) เสนอให้แก้ไขข้อ 5.2 เรื่องการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ กรณีการประชุมครั้งก่อนขาดองค์ประชุม ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยให้แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงระยะเวลาแค่ 3 วันไม่เพียงพอต่อการจัดส่งหนังสือเรียกประชุม	(1) เห็นว่าระยะเวลา 3 วันไม่เพียงพอสำหรับการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยเฉพาะหากติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะทำให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการดังกล่าวไม่ทันเวลา จึงเห็นด้วยกับการแก้ไขระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ความเห็นจาก hearing	ความเห็นของอนุกรรมการและสมาคม
(2) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้น	(2) หากผู้แทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถให้ความเห็นในที่ประชุม เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกินอำนาจในการใช้ดุลยพินิจหรือตัดสินใจ เมื่อเทียบกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นมีสิทธิจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวมาให้ความเห็นได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ พิจารณาตามความเหมาะสม
11.3 ค่าธรรมเนียมของผู้แทนผู้ถือหุ้น	
(1) สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยให้กำหนดว่าคำนวณจากค่าอะไรบ้างที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นสามารถเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นได้	(1) การคิดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับการประกอบธุรกิจ ผู้แทนผู้ถือหุ้นควรเป็นดุลยพินิจของผู้แทนผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นในการตกลงกัน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
11.4 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	
(1) การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นจัดส่งหนังสือเรียกประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสำเนาหนังสือเรียกประชุมให้แก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ไม่น้อยกว่า 7 วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม โดยต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเมื่อสิ้นเวลาทำการในวันทำการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 วัน ขอให้แก้ไขโดยหมายถึงวันทำการที่ไม่รวมวันหยุด เพราะหากรวมวันหยุดด้วยจะทำให้ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือดังกล่าวสั้นลง	(1) เห็นด้วยกับการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเรียกประชุม โดยกำหนดให้วันทำการดังกล่าวไม่รวมวันหยุด
11.5 เสนอให้นำระบบ Global Note ที่บังคับใช้ในต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย โดยจะออกใบ Definitive เวลาเกิดเหตุผิดนัด และมี Trustee ออกใบ Name Certificate ให้ผู้ถือหุ้นนำไปฟ้องคดีเอง	สมาคมจะนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป

## 5. ประเด็นที่ขอให้พิจารณา

สมาคมจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมการอนุพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อไป